

Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi ủng hộ, xây dựng nhà cho hộ nghèo

15:34 15/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa có thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.



Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm hỏi tình hình đời sống của những hộ dân được cấp đất làm nhà ổn định cuộc sống tại huyện Thiệu Hóa trong năm 2023_Ảnh: BTH

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ, lãnh đạo của các cấp, cách ngành trong việc triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn. Hàng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn ngôi nhà được sửa chữa, xây mới cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà.

Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân số đông, tại các huyện miền núi, ven biển, vùng bãi ngang nhiều

hộ gia đình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất, người già neo đơn, bệnh tật... từ thực tiễn đó, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm sát sao và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, nội dung thư kêu gọi, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc; trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo, gia đình còn khó khăn trong tỉnh có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn vẫn còn hàng chục nghìn hộ nghèo, đời sống còn khó khăn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ cần được hỗ trợ về nhà ở, trong khi điều kiện nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn.

Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, phấn đấu mọi người dân Thanh Hóa có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực vũ trang, đoàn viên hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để thực hiện cuộc vận động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Tỉnh Thanh Hóa cam kết quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

“Mọi sự ủng hộ xin gửi về quỹ vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa. Số tài khoản 3761.0.1021262.91046 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa. Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa (Số 16 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa) và quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh. Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Bắt đầu từ ngày 15/4/2024 đến ngày 30/9/2025. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc đăng ký xây nhà theo địa chỉ”.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thanh-hoa-bi-thu-tinh-uy-keu-goi-ung-ho-xay-dung-nha-cho-ho-ngheo>